



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กลุ่มมาตรฐานการสอบบัญชี โทร. ๓๔๐๑

ที่ กษ ๐๔๐๔/ ๖ ๑๓

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง เชิญประชุมและรับชมการถ่ายทอด Web Conference ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน

ตามโครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ / หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีนำเสนอที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีบัญชาให้แต่ละสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์รายงานปัญหาและอุปสรรคของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน รวมทั้งการรับรองรายงานการชำระบัญชีและรายการย่อของบัญชีที่ชำระ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีสรุปผลเสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นั้น

เพื่อบรรเทาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงจัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ตามโครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี โดยกำหนดให้มีการประชุมผ่านระบบ Web Conference ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดผ่านทางระบบ Web Conference และผู้สอบบัญชีในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เอกสารแนบ) เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ๔๐๔ อาคาร ๔ ชั้น ๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าว

อนึ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งให้ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในสังกัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายชื่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน  
ตามโครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน  
เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี  
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุม ๔๐๔ อาคาร ๔ ชั้น ๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน)
อยุธยา	๓
สระบุรี	๒
นครปฐม	๒
ปทุมธานี	๑
กาญจนบุรี	๒
นนทบุรี	๑
สมุทรปราการ	๑
ชลบุรี	๒
กรุงเทพมหานคร	๕
สมุทรสาคร	๑